



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๑๑

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๖ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวอรุณช สวยคำข้าว)

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กำหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านตรวจคัดกรองโรคโควิด-๑๙	มติชน, สยามกีฬา, matichon, prachachat, nationtv, thethaipress, thansettakij, bangkokbiznews, siamsport, mgronline, thailandplus, thestandard, js๑๐๐, news.trueid	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รพว.กทม.กล่าวหลังประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ว่า ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ ๓๒ ราย รวมผู้ป่วยสะสม ๒,๐๒๑ ราย ซึ่งผู้ป่วยที่พบจะมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาชีพเสี่ยงหรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ จากข้อสั่งการของ ศบค.ซึ่งได้กำชับให้ทุกจังหวัดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ในส่วนของ กทม.มีจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จำนวน ๘ แห่ง และเพื่อให้การปฏิบัติงานจุดคัดกรองทั้ง ๘ แห่งเป็นไปตามขั้นตอนและรูปแบบเดียวกัน อีกทั้งเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน สำนักเทศกิจร่วมกับสำนักงานเขตจึงได้พิจารณา กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานขึ้นใหม่ โดยจะแจ้งรายละเอียดและรูปแบบที่ชัดเจนต่อที่ประชุมต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของ กทม.
๒	เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ - ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด	thairath, matichon, dailynews, naewna, siamrath, khaosod, brighttv, thaipost, nationtv, posttoday, tnthailand, springnews, prachachat, thansettakij, liff.line.me, tnews	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” ระบุ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๓ - ๑๒ ม.ค.๖๔ พื้นที่กรุงเทพฯ พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ รวม ๕๒๗ ราย จากการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อถึงวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๔ (๔๕๖ ราย) พบเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ๑๒๑ ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ๓๓๕ ราย การติดเชื้อในประเทศ ส่วนใหญ่มาจากการมีประวัติเชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง จ.จันทบุรี สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ การไปสถานบันเทิง และการตรวจเชิงรุกในตลาด สำหรับการแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรคจะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคล ก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๐ - กทม.ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด	<u>ด้านบวก</u> - สร้างข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อและแจ้งไทม์ไลน์จากการสอบสวนโรคโดยละเอียด พร้อมแจ้งเตือนผู้มีความเสี่ยงเข้าคัดกรองด้วยระบบ BKKCOVID-๑๙	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการสอบสวนโรคผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และแจ้งช่องทางการคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเองผ่านระบบ BKKCOVID-๑๙ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๕			หากสงสัย หรือกังวลว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-๑๙ สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงได้ที่ระบบ BKKCOVID-๑๙ หรือโทร.สายด่วน สำนักอนามัย ๐๒-๒๐๓-๒๓๙๓ และ ๐๒-๒๐๓-๒๓๙๖		
๓	บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสุขาภิบาล - ขอความร่วมมือประชาชนแยกหน้ากากอนามัยใช้แล้วก่อนทิ้ง	แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, naewna, khaosod, dailynews,	<p>- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กล่าวถึงการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ว่า ได้เพิ่มการให้บริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโควิด-๑๙ จากสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ และสถานที่สำหรับผู้กักตัว รวมถึงการจัดการหน้ากากอนามัยพร้อมจัดทำแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ ตั้งแต่กระบวนการคัดแยก การเก็บขน และการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ทั้งนี้ ปริมาณขณะมูลฝอยจากการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ และจากสถานที่กักตัว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ม.ค.๖๓ - ๘ ม.ค.๖๔ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสถานที่กักตัวของรัฐและโรงแรมทางเลือก โดยมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ ที่เก็บขนและกำจัด รวมทั้งสิ้น ๑,๖๗๓ ตัน หรือเฉลี่ย ๔๘ ตัน/วัน</p> <p>- จากสถานการณ์ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง กทม.ได้รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ปัจจุบันมีการทิ้งขยะหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันได้ทำความเข้าใจและให้ความรู้วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะหน้ากากอนามัยปะปนกับมูลฝอยทั่วไปในครัวเรือน ควรแยกทิ้งใส่ถุงที่ปิดสนิทมัดปากถุงให้แน่น เขียน หรือติดหน้าถุงว่า "หน้ากากอนามัย" เพื่อสะดวกในการกำจัด หรือทิ้งในถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะ (สีส้ม) ซึ่งตั้งวางที่สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัด กทม. ศาลาว่าการ กทม. ทั้งสองแห่ง โรงเรียนสังกัด กทม. ศูนย์กีฬา กทม. ศูนย์เยาวชน กทม. สถานีดับเพลิง สวนสาธารณะและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม โดยมีจุดให้บริการกว่า ๑,๐๐๐ จุด</p>	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ กทม.ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งการรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง แยกขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจากมูลฝอยประเภทอื่นและทิ้งในจุดที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙
๔	ปรับภูมิทัศน์คลองหลอดเป็นแหล่ง	ryt๙, newswit	- นายณรงค์ เรืองศรี ผอ.สำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวว่า ที่ผ่านมา สนน.ได้สำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถ.ราชินี	<u>ด้านบวก</u> - ปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่	- สำนักการระบายน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์		และ ๑.อัชฎาภค์ ด้วยการปรับปรุงผิวจราจร ทางเท้า ไฟประดับ สะพานข้ามคลอง และปลูกต้นไม้ตลอดแนวให้ความร่มรื่น พร้อมทั้งเตรียมพัฒนาชุมชนโดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และได้จัดเป็นถนนคนเดินในวันหยุด นอกจากนี้ได้เตรียมขอจัดสรรงบประมาณปี ๖๕ เพื่อนำมาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) เพิ่มเติม โดยจะปรับปรุงผนังกันดิน ท่อระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาคุณภาพน้ำ ส่วนการปรับปรุงสภาพน้ำในคลองเบื้องต้นได้ขุดลอกดินเลนและจัดการผันน้ำดีจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเปลี่ยนถ่ายน้ำเดิมเป็นประจำ เพื่อให้สภาพน้ำในคลองไม่เน่าเสีย	อื่น ๆ ในกรุงเทพฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัย - ปรับปรุงสภาพน้ำในคลองพื้นที่กรุงเทพฯ ป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย	ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน
๕	ความคืบหน้าโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-พุทธมณฑลสาย๒	แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, naewna, kaosod, dailynews	- นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผอ.สำนักงานโยธา (สนย.) กล่าวว่า สนย.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการต่อเชื่อม ๑.กาญจนาภิเษก - ๑.พุทธมณฑลสาย ๒ ซึ่งมีงานก่อสร้างหลัก ประกอบด้วย การก่อสร้างทางยกระดับขนาด ๔ - ๖ ช่องจราจร ทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัด ๑.พุทธมณฑลสาย ๒ และก่อสร้างถนนขนาด ๖ ช่องจราจร ระยะทาง ๑.๖๗ กม. ขณะนี้การดำเนินการมีความคืบหน้าร้อยละ ๘๕% เหลืองานทางเท้า ผิวจราจร และปรับปรุงภูมิทัศน์ คาดจะเปิดการจราจรได้ภายในเดือน มี.ค.นี้ หลังโครงการดังกล่าวเปิดใช้งานจะช่วยเพิ่มโครงข่ายถนนสายหลักระหว่างกรุงเทพฯ กับปริมณฑล พร้อมทั้งช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบน ๑.บรมราชชนนี กับ ๑.เพชรเกษม ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงโมงเร่งด่วน รวมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายถนนระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยในอนาคตจะเชื่อมต่อไปถึง ๑.พุทธมณฑลสาย ๓ และ ๑.พุทธมณฑลสาย ๔ ด้วย	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่ง ตะวัน ออก และ ฝั่ง ตะวันตกเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน	- สำนักงานโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการต่อเชื่อม ๑.กาญจนาภิเษก - ๑.พุทธมณฑลสาย ๒ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๖	กรม.มีมีมติเดินหน้าจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, thairath, Khaosod, banmuang, naewna, bangkokbiznews, siamrath, thaipost,	- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะในส่วนของแต่ละภาค โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบต่อไป และขอให้ กกต.กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ด้วย	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของ กทม. ทั้ง ด้าน งบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้	- สำนักงานปกครองและทะเบียน และสำนักงานประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งในส่วน ของ กทม.พร้อมรณรงค์ให้ประชาชน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		issaranews, dailynews, thansettakij, matichonweekly, posttoday, mcot.net, sanook	<p>- กระทรวงมหาดไทย (มท.) และสำนักงาน กกต.ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง โดย มท.ได้จัดทำข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง และเตรียมพร้อมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่ กกต. ได้สรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมจัดอบรม ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวมทั้งได้เสนอร่างแผนการจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว คาดจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีได้ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มี.ค.๖๔ โดยสำนักงาน กกต.ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไว้แล้ว</p> <p>- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขั้นตอนการเลือกตั้งท้องถิ่นประกอบด้วย การเลือกตั้งระดับเทศบาล คือ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร จากนั้นเตรียมจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมถึงการเลือกตั้งเมืองพัทยา และการเลือกตั้ง ผว.กทม.ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในส่วนของการเลือกตั้ง ผว.กทม. ยังมีข้อหารือในประเด็นควรให้มีสมาชิกสภาเขต (ส.ช.) เหมือนเดิมหรือไม่ หากให้มีเหมือนเดิมจะต้องแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม การจัดการเลือกตั้งต้องประเมินจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ประกอบกันด้วย</p>	การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ตระหนักถึงการออกมาใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชนชาวไทย

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์